



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ ๒ จ.ลำปาง โทร.๐ ๕๕๒๑ ๙๑๘๖ ต่อ ๒๑๖-๒๑๗

ที่ สป.๒ รับที่ ๑๒๑๒

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ จ.พะเยา และจ.เชียงราย และผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

เรียน ผส.ขป.๒

ตามบันทึก รชบ. ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ มอบ ผส.ขป.๒ และผส.บอ. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ผอ.ผง. ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๓. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.พะเยา และลุ่มน้ำ ภาคเหนือตอนบน

ให้ กษ. ร่วมกับ สททช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการบริหารจัดการน้ำจากก๊วนพะเยา เพื่อใช้สำหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคและบริโภคได้อย่างครอบคลุม ทัวถึง และพอเพียงในพื้นที่ จ.พะเยา รวมทั้งให้เร่งดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามแผนงานและโครงการในกลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน

๓๑. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้ สททช. ร่วมกับ กษ. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามที่ขอรับการสนับสนุน โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและการเชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำอิงในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง อย่างรอบคอบ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนก่อนเริ่มดำเนินการ

๓. ให้กรมชลประทาน ศึกษาและวางระบบน้ำทั้งบนดิน และใต้ดิน (จ.เชียงราย)

ให้ ขป. ศึกษาและวางระบบน้ำทั้งบนดินและใต้ดินให้ประชาชนอยู่อาศัยได้และมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ทั้งในฤดูแล้ง และฤดูฝน

๔. การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำและโครงการพัฒนาก๊วนพะเยาอย่างยั่งยืน

ให้ ขป. เป็นเจ้าภาพดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งลุ่มน้ำอิงจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

๗. ให้กรมชลประเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาร่องน้ำ

ให้ ขป. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาร่องน้ำโดยเร่งดำเนินการสำรวจและออกแบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเพี้ยและห้วยปาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผอ. ส่วน, ผอ.โครงการ
เพื่อดำเนินการ โดยมอบหมาย
ผอ.ขป.๒ ประสานรวบรวมข้อมูล
จากส่วน/โครงการที่เกี่ยวข้อง และ
รายงาน ผอ.ขป. ตามกำหนด

จ.ร.
(นางวาสนา การสมดี)
ผท.ขป.๒

ผอ.ขป.๒
กรมชลประทาน

นายสมหวัง ผลประสิทธิ์ไธ
ผผง.ขป.๒

22 ก.พ. 2562

22 ก.พ. 2562

- ทรบ
- ๖๑๑๖๖ มท. ขป. ๒
อ้าง

นายเกรียงกฤชณ์ แสนปัญญา
ผง.ขป.๒

รักษาการในตำแหน่ง ผผง.ขป.๒

21 ก.พ. 2562

(นายสมนึก อำนวยศาล)
ผจ.ขป.๒ สำนักงานชลประทาน
ผส.ขป.๒

20 ก.พ. 2562

ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E กษ0212/ว1110

รจน. 1137/61

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สลก. รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ขป/2082

วันที่ 15 ก.พ. 2562

เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ณ จ.พะเยา และจ.เชียงราย และผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

พอป.ลก.

เรียน อรช.	วันที่กำหนด
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	15 มี.ค. 62
สป.กษ. ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ณ จ.พะเยา และจ.เชียงราย และผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	
จึงขอให้เร่งรัดการดำเนินการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการดำเนินงานส่งให้สำนักแผนงาน และโครงการพิเศษ สป.กษ. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562	หมวดเหตุ

ปิ่นประภา

(นางพวงศรี มโนรต)

พอป.ลก. ปฏิบัติราชการแทน สลก.

15 ก.พ. 2562

ค. พล.รช., รชช., รชค., รช.อ.อ.

- รช.อ.อ.

(นายทองเปลว กองจันทร์)

อช.

ว

- รชช. รชค. รช.อ.อ. รช.อ.อ.

ส่งเอกสารที่กรมชลประทาน

ในเครื่องที่เคียวอู่

รช.อ.อ. รชค. รช.อ.อ. รชค. รช.อ.อ.

รชช.

(นายวิทศักดิ์ ธนเดโชพล)

รชบ.



เอกสารในระบบ E-mail ๐212/ว1110

กรมชลประทาน
รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขรับ... ๒๐๒๒/๖๒
วันที่... 10 ก.พ. ๖๒

บันทึกข้อความ

๒๐๒.สท.

ส่วนราชการ... สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๐๒-๖๒๙๙-๙๐๕๗
ที่... กษ. ๐๒๑๒/๑๑๖๐ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง... ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย และผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๔๐๕/ว๒๙๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย มาเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ และหากมีผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการฯให้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๙๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งสรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๒ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสั่งการไปพิจารณาดำเนินการ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบต่อไป

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประมวลสรุปประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน จึงขอให้ท่านเร่งรัดการดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ ๑) และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสารแนบ ๒) ส่งให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ทาง E-mail : plan_follow@opsmoac.go.th ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ QR code ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุวิชาติ อิมทรจิต)

อธิบดีกรมชลประทานและสหกรณ์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



<https://goo.gl/V1aNG2>

สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อสั่งการ	การมอบหมาย หน่วยงาน
ภารกิจนายกรัฐมนตรีพบประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา	
๑. การส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ให้ กษ. ร่วมกับ อก. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร รวมทั้งควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานการผลิตในสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น ปลา ข้าวอินทรีย์ เป็นต้น	มอบหมาย กป/กช/กสส./กสก. ดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
๒. การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ ให้ พณ. ร่วมกับ กช. สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมแนะนำการขายสินค้าทางออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และนำเสนอสินค้าใหม่ในตลาดเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมทั้ง ให้ กช. ร่วมกับ คค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หันต่อความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกปัจจุบัน	มอบหมาย มกช./กสส./อตก. ดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
๓. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.พะเยา และลุ่มน้ำ ภาคเหนือตอนบน ให้ กช. ร่วมกับ สทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการบริหารจัดการน้ำจากกว๊านพะเยา เพื่อใช้สำหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภค และบริโภคให้ได้อย่างครอบคลุม ทิวตั้ง และพอเพียงในพื้นที่ จ.พะเยา รวมทั้งให้เร่งดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามแผนงานและโครงการในลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน	มอบหมาย <u>ซป.</u> ดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฝายหับได้ นวัตกรรมภายใต้โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา	
๔. การส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวไทยในระดับนานาชาติ ให้ กช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสนับสนุนข้าวหอมมะลิพะเยาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และข้าวหอมมะลิปีการเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ ให้เข้าสู่เวทีการประกวดพันธุ์ข้าวในระดับนานาชาติ	มอบหมาย กช. ดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
๕. การส่งเสริมรายได้ของเกษตรกร ให้ กช. ร่วมกับ มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงที่ได้รับจากภัยธรรมชาติ	มอบหมาย กสก. ดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ข้อสั่งการ	การมอบหมาย หน่วยงาน
<p>๖. การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ให้ กษ. ร่วมกับ พณ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมเกษตรกรในการทำเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตรวจรับรองแหล่งผลิต (GAP) ให้เกษตรกรทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้ดำเนินการสนับสนุนการจัดตลาดผลิตผลเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ทั้งภายในและต่างประเทศ</p>	<p>มอบหมาย วก./พต./กสส./กสก. ดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p>
<p>๗. การสร้างรับรู้การส่งเสริมรายได้จากไม้มีค่า ให้ กษ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมรายได้จากไม้มีค่าที่อยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามเจตนารมณ์ของ (ร่าง) พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ...</p>	<p>มอบหมาย สป.กษ.(กสส./ส.ป.ก./กสก. ดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p>
ภารกิจนายกรัฐมนตรี้เดินทางไปพบปะประชาชน ณ บ้านเมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย	
<p>๘. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้านการเกษตร ให้ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การเกษตรแนวใหม่ ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ ฯลฯ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ต่อยอดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยให้พิจารณาถึงความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นสำคัญ</p>	<p>มอบหมาย กสก./กสส. ดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p>
<p>๙. การส่งเสริมการใช้ E-Commerce ให้ พณ. ร่วมกับ กษ. สสว. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการนำระบบ E-Commerce มาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน</p>	<p>มอบหมาย มกช./กสส./อตก. ดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p>
เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านตุ๋น อ.เมือง จ.เชียงราย	
<p>๑๐. การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ให้ สธ. กษ. ร่วมกับ มพล. พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่เกษตรกร เพื่อสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการแปรรูปและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชน อาทิ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแทนต้นยาสูบ เป็นต้น</p>	<p>มอบหมาย สป.กษ. (กนท.)/กสก./วก. ดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p>
ภารกิจนายกรัฐมนตรี้เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ และ จ.น่าน) ณ หอประชุมนานาชาติ ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านตุ๋น อ.เมือง จ.เชียงราย	
<p>๑๑. การพัฒนาการค้าและการลงทุน ให้ อก. ร่วมกับ กษ. พณ. วท. ศธ. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม SMEs ๔.๐ ให้มีคุณภาพตามแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือตอนบน ๒ โดยให้มีการบูรณาการกับโครงการเมือนวัตกรรมอาหารของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ระบบ Online</p>	<p>มอบหมาย กสก./กสส. ดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p>

ข้อสั่งการ	การมอบหมาย หน่วยงาน
ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการที่จำเป็นเร่งด่วนให้ประสาน สงป. พิจารณางบประมาณเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป	
<p>๑๒. การพัฒนาด้านการเกษตร</p> <p>ให้ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งผลักดันและสนับสนุนการใช้สมุนไพรทดแทนการใช้สารเคมี ทั้งนี้ หากการดำเนินการมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ กษ. ประสาน สงป. พิจารณางบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป</p>	มอบหมาย วก./พด./สป.กษ. (กนท.) ดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
<p>๑๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ให้ สนทช. ร่วมกับ กษ. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามทีขอรับการสนับสนุน โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและการเชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำอิงในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างรอบคอบ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนก่อนเริ่มดำเนินการ ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการที่จำเป็นเร่งด่วนนอกเหนือแผนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ให้ สนทช. ประสาน สงป. เพื่อพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มาดำเนินการในโอกาสแรก</p>	<p>✓</p> <p>มอบหมาย <u>ซป.</u> ดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p>

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๒
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อสั่งการ	การมอบหมาย หน่วยงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (ดอยช้าง) และหมู่บ้านชาวเขา ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	
๑. การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ ให้ วก. ประสาน และดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่	มอบหมาย วก. ดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้า
๒. งานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้ พต. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดิน และดินถล่ม ใช้ข้อมูลผลการวิจัยที่เชื่อถือได้จากสถาบันต่าง ๆ ประสานการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่มทั่วประเทศ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๖ เดือน	มอบหมาย พต. ดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้า
๓. ให้กรมชลประทาน ศึกษาและวางระบบน้ำทั้งบนดิน และใต้ดิน ให้ ชป. ศึกษาและวางระบบน้ำทั้งบนดินและใต้ดินให้ประชาชนอยู่อาศัยได้ และมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคทั้งในฤดูแล้ว และฤดูฝน	มอบหมาย ชป. ดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้า
๔. การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำและโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ให้ ชป. เป็นเจ้าภาพดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งลุ่มน้ำอิง จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	มอบหมาย ชป. ดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้า
๕. ให้กรมประมงดำเนินการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ให้ กป. ดำเนินการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ทั้งการบริโภคและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	มอบหมาย กป. ดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้า
ดำรงฐานะทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว ณ จ.น่าน	
๖. ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่า ให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่ถูกบุกรุกทำการเกษตรของจังหวัดน่าน	มอบหมาย กษ.จว. (น่าน) ดำเนินการและรายงานความก้าวหน้า
๗. ให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ให้ ชป. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำโดยเร่งดำเนินการสำรวจและออกแบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเพี้ยและห้วยป่าด	มอบหมาย ชป. ดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้า

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ชื่อ	รายละเอียดข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน

** ขอให้รายงานผลการดำเนินงานทั้งระดับพื้นที่และภาพรวม**